

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม

ข้อเสนอเชิงนโยบาย : การศึกษาต่อของเด็กที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษา (เต็ม) เสนอให้คำนึงถึงความสมัครใจของเด็กเป็นสำคัญ โดยไม่เป็นการบังคับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นข้อเสนอเชิงนโยบาย

ข้อเสนอเชิงนโยบาย : มาตรการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศให้แก่บุตรหลานและสมาชิกในครอบครัว

ข้อเสนอเชิงนโยบาย : มาตรการส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัวและวัยรุ่นเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์และการเลี้ยงดูบุตรวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร

ข้อเสนอเชิงนโยบาย : สร้างการเข้าถึงความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษา ศึกษา ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิด และยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ผ่าน Line Official Account TEEN CLUB โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหลายภาคส่วน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชน กระทรวงแรงงาน ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น

ข้อเสนอเชิงนโยบาย : การบูรณาการการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มแม่วัยรุ่นอย่างครอบคลุม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้

ข้อเสนอเชิงนโยบาย : ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลส่วนบุคคลของวัยรุ่น โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Teenage Digital Health platform เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น

ข้อเสนอเชิงนโยบาย : ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในระดับจังหวัด โดยสนับสนุนให้คณะทำงานยุทธศาสตร์ฯ เร่งพิจารณาตัวชี้วัด ทั้งในด้านความเหมาะสม สอดคล้อง เป้าหมายตัวชี้วัด และความถูกต้องชัดเจนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อถ่ายทอดไปยังหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละจังหวัด